



บทที่ 419  
ความเชื่อ บทที่ 1

ข้าแต่พระเป็นเจ้า ลูกพูดเสมอว่า มีสองสิ่งในโลกนี้ที่ซื้อขายกันด้วยเงินไม่ได้ถ้าเป็นของแท้ นั่นคือ ความรักและความเชื่อ แต่สิ่งหลังคือความเชื่อนั้น แม้จะซื้อขายด้วยเงินไม่ได้ แต่ปลูกฝังกันได้ โดยเฉพาะถ้าตั้งแต่เด็ก ๆ

เมื่อ 4 ปีก่อน ครอบครัวของลูกได้รับลูกสุนัขตัวหนึ่งมาเลี้ยง ตอนมันอายุได้เดือนเดียว เพื่อนของเพื่อนลูกสาวคนเล็กเป็นคนส่งมา ข้อมูลมีว่าเจ้าลูกสุนัขตัวนี้น่าสงสารมาก พี่น้องและแม่ของมันถูกเทศบาลจับไปหมดในคืนฝนตกคืนหนึ่ง เหลือมันตัวเดียว ลูกสุนัขตัวเล็กๆ ยืนตัวสั่น ตัวเปียกปอนไปหมดอยู่ที่ชายคาบ้านตึกแถวข้างตลาดแห่งหนึ่ง เพื่อนของเพื่อนลูกสาวไปเจอเข้า จึงเอามันไปบ้านเพื่อดูแลชั่วคราว ก่อนที่จะหาบ้านอุปการะมันถาวรต่อไป

ลูกสาวคนเล็กเอารูปลูกสุนัขตัวนี้ให้ลูกและสมาชิกคนอื่นในครอบครัวดู ทุกคนลงความเห็นเป็นเอกฉันท์ว่าไปรับมาเลี้ยงเถอะ ดูมันเป็นลูกสุนัขที่น่าสงสารมาก แต่ก็น่ารักดี อีกอย่างหนึ่ง เรากำลังจะย้ายบ้านและบ้านใหม่ควรมีสุนัขเฝ้าและดูแลบ้าน

ทุกคนในครอบครัวรักเจ้าลูกสุนัขตัวนี้มาก หน้าตามันเป็นพันทาง พวกเราต่างเดากันว่าคงเป็นพันธุ์ไทยผสมบีเกิ้ล ดูจากหูมันและสีก็เป็น pattern สีน้ำตาลบนพื้นขาว

เจ้าตูบน้อยค่อยๆ โตขึ้นเป็นสุนัขหนุ่มรูปร่างสง่างาม แต่พร้อมๆ กับความเจริญเติบโตของร่างกาย นิสัยของมันก็ค่อยๆ ปรากฏ มันดุมากแลกัดคนไม่เลือกหน้า แม้แต่เจ้าของ ลูกสาวคนเล็กของลูกซึ่งรักและเล่นกับมันทุกวันก็ถูกกัด ลูกเองก็ถูกกัดตั้ง 3 ครั้ง ไม่นับเพื่อนของลูกชายที่ถูกกัดที่ฝ่ามือเพราะเอื้อมมือจะไปลูบหัวมัน จนต้องไปรักษาที่โรงพยาบาลเป็นเดือน ทำไงดีละ ถึงกระนั้น ลูกสาวคนเล็กและลูกชายคนเล็กก็รักเจ้าสุนัขจอมกัดตัวนี้เสมือนหนึ่งมันเป็นสมาชิกของครอบครัวเราทีเดียว

ลูกสาวคนโตของลูกมีลูกชายสองคน ขณะนี้คนโตอายุ 13 ปีและคนเล็ก 11 ปี ทุกวันอาทิตย์ครอบครัวของเธอพร้อมหน้าพร้อมตากันจะมารับประทานอาหารค่ำที่บ้านของลูกคุณมาของหลานๆ หลานชายทั้งสองอยากเล่นกับสุนัขที่บ้านคุณมา แต่ทั้งสองกลัวสุนัขบ้านคุณมามาก ลงจากรถและก่อนขึ้นรถกลับบ้านต้องคอยให้คนจับเจ้าสุนัขตัวดูไว้ก่อนทุกครั้ง

แล้วเด็กๆ ทั้งสองก็รีบร่ำแม่ของพวกเขาให้หาลูกสุนัขมาเลี้ยงที่บ้านพวกเขามั่ง แต่ขอให้มันเป็นสุนัขที่พวกเขาถอดและเล่นด้วยได้ แบบดูๆ เช่นตัวที่บ้านคุณมาไม่เอา

เอาละซี เรื่องใหญ่ละ! คุณสมบัติควรจะเป็นอย่างไรจึงจะเป็นที่พอใจของทุกคนในครอบครัว ลูกสาวคนโตของลูกจึงให้ทุกคนเขียนออกมาว่าลูกสุนัขที่ต้องการนั้นควรจะเป็นอย่างไรตามความเห็นของสมาชิกแต่ละคน

และเนื่องจากเป็นครั้งแรกที่ครอบครัวของพวกเขาจะเลี้ยงลูกสุนัข คุณสมบัติจึงออกมายาวเหยียด – ต้องไม่ดุ กอดได้ ขนไม่ร่วง ต้องฉลาด ขนสีน้ำตาลอ่อน ไม่กระโดด ฯลฯ



ในช่วงนั้น ลูกสาวคนโตเล่าให้ลูกฟังถึงเรื่องที่จะหาลูกสุนัขให้ลูกชายคนเล็กของเธอ พร้อมกับเรื่องที่สมาชิกแต่ละคนต่างมีความต้องการและความคาดหวังในตัวสุนัขที่กำลังหาอยู่นั้น ลูกไม่ได้พูดอะไร แต่คิดในใจว่า ตั้งคุณสมบัติของสุนัขไว้มากมายเช่นนี้ จะหาได้ไหม?

มันเป็นเวลาก่อนที่หลานชายคนเล็กของลูกจะเข้าเรียนคำสอนเด็กพอดี้ ปรากฏว่าวันหนึ่ง ลูกสาวคนโตมาบอกลูกว่า เรื่องหาลูกสุนัขมาเลี้ยงนั้น เธอบอกให้ลูกชายคนเล็กสวดก่อนนอนทุกวัน ขอพระเจ้าให้ประทานตัวที่มีคุณสมบัติครบตามที่พวกเขาทั้งครอบครัวต้องการเทอญ ตอนแรกเมื่อได้ยินเช่นนั้น ลูกคิดในใจว่าการสวดขอลูกสุนัขให้ถูกใจทุกคนในครอบครัวจะเป็นการบังควรไหมหนอ? จะรบกวนพระเจ้าโดยไม่จำเป็นหรือเปล่า? คนอื่นทั้งโลกที่มีความทุกข์มากมายที่กำลังสวดขอพรจากพระองค์อยู่ เราจะรบกวนพระองค์ให้ต้องมาฟังเด็กคนหนึ่งสวดขอลูกสุนัขไหมหนอ (คิดแบบมนุษย์โง่เขลาเบาปัญญาไง!) แต่ลูกก็ไม่ได้พูดอะไร ดีเหมือนกัน สอนให้ลูกหลานครอบครัวเรามีความเชื่อในพระเป็นเจ้าตั้งแต่เล็กๆ ก่อนจะเรียนคำสอนด้วยซ้ำ เป็นการปลุกฝังในเรื่องที่ดี อีกอย่างหนึ่ง พระเยซูเจ้าเองก็ทรงประกาศว่า **“ปล่อยให้เด็กเล็กๆ มาหาเราเถิด อย่าห้ามเลย”** **มาระโก 10:14**

เวลาผ่านไป หลานชายคนเล็กก็ได้รับศีลมหาสนิทเป็นลูกของพระเจ้าแล้ว วันหนึ่ง ลูกสาวคนโตส่งข่าวลูกด้วยความดีใจว่า ครอบครัวของเธอได้สุนัขมาเลี้ยงเรียบร้อยแล้วในวันนั้น มีคุณสมบัติครบถ้วนทุกประการตามที่ทุกคนในบ้านต้องการ! เป็นสุนัขพันธุ์ผสมระหว่างไทยกับ Labrador ขนสีน้ำตาลอ่อน ขนสั้น ไม่กระโดด ชอบประจบ อายุ 8 เดือน เธอได้มาจากศูนย์ดูแลสุนัขฯ แห่งหนึ่ง จากประสบการณ์สุนัขของครอบครัวลูกที่เลี้ยงมาตั้งแต่มันเล็กๆ เราจึงไม่มีทางเลือกมันตอนโตได้ เธอจึงเลือกตัวนี้ที่โตแล้วและมันมาหมอบพินอบพิเทาที่เท้าเธอวันที่เธอไปที่ศูนย์ฯ

ขณะนี้ครบหนึ่งปีแล้วที่ครอบครัวของลูกสาวคนโตของลูกได้เจ้าสุนัขตัวนี้มาเลี้ยง ทุกคนแฮปปี้กับมันมาก แต่ผู้ที่แอบปิ๊กว่าเพื่อนคือ คุณม่า! เพราะคุณม่าสามารถสอนให้หลานๆ ฟังได้ว่าพระเจ้าของเรานั้นยิ่งใหญ่ ทรงพระเมตตาและเป็นองค์แห่งความรัก เราขอทุกอย่างได้จากพระองค์ แม้กระทั่งการขอลูกสุนัข สำหรับหลานชายทั้งสองของลูก นั่นคือความเชื่อบพที่หนึ่งของพวกเขา 😊

สำหรับเจ้าสุนัขที่บ้านของลูกเอง ลูกสาวคนเล็กตัดสินใจส่งมันไปเข้ารับการอบรมที่โรงเรียนฝึกสุนัขตำรวจหลายเดือนก่อน หลังจากนั้นไปกัดเท้าลูกสาวคนโตของลูกก่อนหน้านั้น ตำรวจครูฝึกบอกว่ามันยัต์ตาสีเหลืองของมันนั้น บ่งบอกว่ามันเป็นสุนัขพันธุ์ผสมระหว่างพันธุ์ไทยกับ Hound! มีนาเล่า ...

ลูกขอกราบขอบพระคุณพระองค์ที่ทรงเมตตาต่อครอบครัวของเรา แม้ในเรื่องเล็กน้อยเช่นนี้ พระเจ้าข้า

**“ท่านจะต้องพร่ำสอนบรรดาบุตรของท่านด้วยถ้อยคำเหล่านี้ แล้วท่านกับบุตรหลานจะมีชีวิตยืนนานในแผ่นดินที่พระยาห์เวห์ทรงสาบานไว้ว่าจะประทานแก่บรรพบุรุษตราบเท่าที่ท้องฟ้ายังคงอยู่เหนือแผ่นดิน”** **ฉธบ 11:19**

อาแมน

ลูกขอพร: **๑๖ คคค นพ**

[www.moving-themountain.com](http://www.moving-themountain.com)

